

## Lumalawak ang pagiging karapat-dapat sa bakuna, natamaan ang milyahe

Oktubre 05, 2021 [Mga pagtatanong ng media](#)

---

Mahigit sa 75 porsyento ng karapat-dapat na Albertans ay ganap na nabakunahan laban sa COVID-19 habang libu-libo pang Albertans ay karapat-dapat na ngayon para sa isang pangatlong dosis ng bakuna sa COVID-19.

Simula sa Oktubre 6, ang Albertans na edad 75 at mas matanda at mga First Nation, ang mga taong Inuit at Métis na edad 65 at mas matanda ay maaaring magsimulang gumawa ng tipanan para sa isang ikatlong dosis ng hindi bababa sa anim na buwan pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis.

Kumikilos sa mga rekomendasyon ng Alberta Advisory Committee sa Pagbabakuna, ang Alberta ay isa sa mga unang lalawigan sa Canada na nag-aalok ng pangatlong dosis ng bakuna sa mga pangkat ng edad na ito. Ang mas matatandang Albertans, kasama ang mga taong immunocompromised o nasa sinusuportahang pamumuhay ng matatanda, ay tumatanggap ng pangatlong dosis dahil sa kanilang mas mataas na panganib na ma-ospital, mamatay o iba pang matitinding mga resulta mula sa COVID-19.

Patuloy na susubaybayan ng mga opisyal ang kalusugan ng lahat ng lumalabas na ebidensya sa pagiging epektibo ng bakuna sa buong Canada at sa buong mundo.

### Natamaan ang dobleng milyahe ng dosis

Sa kasalukuyan, 75.1 porsyento ng karapat-dapat na Albertans ang ganap nabakunahan laban sa COVID-19 pagkatapos makatanggap ng dalawang dosis ng bakuna.

Bilang karagdagan, 84.5 porsyento ng karapat-dapat na Albertans ang nakatanggap ng kahit isang dosis. Mahigit sa 500,000 na una, pangalawa at pangatlong dosis ay naibigay mula Setyembre 3.

### Mga Albertans na karapat-dapat para sa pangatlong dosis

Bilang karagdagan sa Albertans na may edad na 75 at mas matanda, at mga First Nation, Métis at mga taong Inuit na may edad na 65 at mas matanda, ang pangatlong dosis ay makukuha para sa mga nakatatanda na naninirahan sa tinipong pangangalaga. Ang mga indibidwal na ito ay nasa pinakamataas na panganib ng malubhang mga resulta at potensyal na pagkalat sa loob ng mga lugar ng tinipong paninirahan, at makakatanggap ng kanilang mga dosis sa lugar.

Ang ilang bilang ng mga immunocompromising na kundisyon ay kwalipikado din para sa isang karagdagang dosis ng hindi bababa sa walong linggo pagkatapos ng pangalawang dosis. Para sa isang buong listahan, bisitahin ang [alberta.ca/vaccine](https://alberta.ca/vaccine).

Ang mga karagdagang dosis ng mRNA ay makukuha din ng mga Albertans na naglalakbay sa isang hurisdiksyon na hindi tumatanggap ng mga bisita na nabakunahan ng Covishield/AstraZeneca o halo-halong mga dosis.

## Gumawa ng tipanan para sa pangatlong dosis

Ang mga karapat-dapat na Albertans na may edad na 75 at mas matanda at First Nations, mga taong Metis at Inuit na naninirahan sa labas ng reserba ay maaaring gumawa ng mga tipanan para sa ikatlong dosis sa mga kalahok na parmasya at mga klinika ng manggagamot sa pamamagitan ng paggamit ng sistema ng paggawa ng tipanan sa [alberta.ca/vaccine](http://alberta.ca/vaccine). Maaari ring tumawag ang mga Albertans sa 811, mga kalahok na parmasya o mga kalahok na tanggapan ng mga manggagamot, o makahanap ng isang parmasya sa komunidad na nagbibigay ng mga walk-in na pagbabakuna.

Ang mga indibidwal na may edad na 65 at mas matanda na naninirahan sa isang reserba ng First Nations ay maaaring makakuha ng pangatlong dosis sa pamamagitan ng mga lokal na klinika ng pampublikong kalusugan na nasa reserba.

Kung ikaw ay itinuring hindi karapat-dapat dahil sa iyong edad, o anim na buwan ay hindi pa lumipas mula nang matanggap ang iyong pangalawang dosis, hihilingin sa iyo na muling gumawa ng tipanan kapag ikaw ay karapat-dapat.

## Mga paghihigpit sa panlabas na pagtitipon

Upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, ang isang pinagbagong hakbang sa pampublikong kalusugan ay mailalapat sa lahat ng panlabas na pribadong mga panlipunang pagtitipon na epektibo Oktubre 6:

- Ang mga panlabas na pribadong panlipunang pagtitipon ay limitado sa pinakamaraming 20 katao, na may dalawang metro na pisikal na distansya sa pagitan ng mga sambahayan sa lahat ng oras. Ito ay isang pagbabawas mula sa nakaraang limitasyon ng 200 na mga dumadalo.
- Lahat ng iba pang mga dating hakbang sa pampublikong kalusugan ay mananatili sa lugar sa ngayon.
- Ang karagdagang impormasyon sa lahat ng mga hakbang sa pampublikong kalusugan ay makukuha sa [alberta.ca/covid19](http://alberta.ca/covid19).

## Mga kaugnay na impormasyon

- [Gawin ang iyong tipanan sa bakuna sa COVID-19](#)

## Mga pagtatanong sa media

Steve Buick

780-288-1735

Sinyor na Kalhim ng Press, Edukasyon